

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Vinh Phúc

❖ **Lương Đức Minh***

Năm 2021 mặc dù nhiều khó khăn nhưng tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bầu cử của tỉnh đạt 99,41%; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 45.395 tỷ đồng, tăng 4.57%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 32.896 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, trong đó thu nội địa là 28.218 tỷ đồng, đạt 104% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ. Các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiểm chế và giảm tai

nạn giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết dứt điểm tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo được đổi mới thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; ban hành Quy định việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đóng góp vào những thành tựu, kết quả chung của tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, chất lượng cao, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn đặc biệt quan tâm coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và có sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng bám sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và

* *Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vinh Phúc*



UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Để kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 21/10/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, trong đó đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, tố cáo, khiếu nại kéo dài, các vụ việc phức tạp trên địa bàn, các đơn thư có liên quan đến

nhân sự được giới thiệu ứng cử, góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 753 tổ chức đảng (tăng 33,27%), Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 34 tổ chức; cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 268 tổ chức, cấp cơ sở kiểm tra 451 tổ chức. Kiểm tra 556 đảng viên (tăng 29,9%), Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 25 đảng viên; cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 163 đảng viên, cấp cơ sở kiểm tra 219 đảng viên, cấp chi bộ kiểm tra 149 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với và 493 tổ chức đảng (tăng 7,64%) và 522 đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 08 tổ chức đảng và 75 đảng viên; cấp ủy huyện và tương đương giám sát 124 tổ chức đảng và 33 đảng viên, cấp ủy cơ sở giám sát đối với 323 tổ chức đảng và 290 đảng viên; đảng ủy bộ phận và chi bộ giám sát 38 tổ chức đảng và 124 đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bước vào năm 2022, ngay từ đầu tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 05 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng, trong đó tập trung kiểm tra về công tác cán bộ, thực hiện quy chế làm việc gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và phát triển đô thị.

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động trong việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện; trong đó, đã



xác định việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ xuyên suốt và là một giải pháp quan trọng để thực hiện những việc cần làm ngay của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết. Từ sự quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, kết quả: Năm 2021, UBKT các cấp kiểm tra đối với 106 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 146,5%) và 203 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 62,4%): UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 02 tổ chức và 05 đảng viên (trong đó có 01 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 03 đảng viên là cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý); UBKT cấp huyện kiểm tra 18 tổ chức và 27 đảng viên; UBKT cơ sở và chi bộ kiểm tra 86 tổ chức, 171 đảng viên. Kiểm tra 204 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát đối với 1.274 đảng viên (tăng 57,47%) và 394 tổ chức đảng (tăng 6,8%): UBKT Tỉnh ủy giám sát 37 đảng viên và 11 tổ chức; UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 685 đảng viên và 68 tổ chức; UBKT cấp cơ sở giám sát 552 đảng viên và 315 tổ chức; thi hành kỷ luật 49 đảng viên...

Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao; đồng thời, đã góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, có tác dụng rõ nét trong việc sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm ở một số địa phương, đơn vị, nội dung kiểm tra chưa tập trung vào những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm. Ở một số cuộc kiểm tra, UBKT một số đơn vị còn lúng túng, bị động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, nhất là ở một số vụ việc phức tạp. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số cấp ủy, UBKT còn hạn chế. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng có vụ việc còn chậm so với quy định; việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm, có lúc,

có nơi chưa kịp thời. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Trước những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay; các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm. Đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong thời gian tới.

2. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ



luật của Đảng. Kịp thời thể chế, cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp trên để chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, tránh trùng chéo về nội dung, đối tượng kiểm tra; tập trung kiểm tra, giám sát vào những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh vi phạm và các vấn đề được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh.

3. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức

xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và khắc phục triệt để các khuyết điểm, vi phạm.

4. Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; phân công, phân nhiệm và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí thành viên cấp ủy và thành viên UBKT để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xem xét, xử lý những vụ việc phức tạp nảy sinh, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, nhất là những tố cáo có liên quan đến cán bộ diện cấp ủy quản lý. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, đặc biệt là ở những địa bàn có tiềm ẩn những vấn đề phức tạp để đề ra các giải pháp tiên hành kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, sai phạm. Xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có khuyết điểm, vi phạm.

5. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ những vụ việc điển hình được báo chí và dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, phản ánh; xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm, công khai kết quả xử lý.

6. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt, phát hiện các biểu hiện vi phạm để quyết định kiểm tra kịp thời. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; thi hành kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. □